

โครงการสำคัญของหมู่บ้านที่ได้จากการประชาคมระดับหมู่บ้าน บ้านสาต ม.๓

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	สถานที่
๑	โครงการก่อสร้างบ่อรับน้ำดิบพร้อมวางท่อส่งน้ำ ประปาหมู่บ้าน	
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ	(จากบ้านนางแสนสุข แสนโซ)
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
๔	โครงการวางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างถนนลูกรังบดทับ	จากนายนายประวัตร วงศ์จินดา - ป่าช้าบ้านผึ่งนาเกลือ
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ข้างโรงเรียนบ้านสาม ถึงเหมืองต้นตู
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมโคมโไฟสาธารณะ	(หน้าโรงเรียนบ้านสาตหมู่ที่ ๓ - บ้านผึ่งนาเกลือ หมู่ที่ ๕)
๗	โครงการติดตั้งสายดับพร้อมโคมโไฟสาธารณะ	

โครงการสำคัญของหมู่บ้านที่ได้จากการประชาคมระดับหมู่บ้าน ม.๔

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	สถานที่
๑	โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ซอยข้างบ้านนางเดือน องค์กร - บ้านนายสมเกียรติ ศรีเพ็ญ
๒	โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ซอย ๑๑ จากบ้านนางอนงค์ ตุ่มเป็น - บ้านนายไชยยัง รูปัน
๓	โครงการก่อสร้างบ่อรับน้ำดิบ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สูบน้ำ	สมิรัมย์ บริเวณบ้านหนองแหวน (อยู่ในเขตความดูแลของเทศบาลตำบลศาลา)
๔	โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ซอย ๔ จากบ้านนาเรียว พิมพ์สอน - สวนนายชม ธรรมรียา
๕	โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ซอย ๓ จากบ้านนางศรีวรรณ ทะนันไชย - นายเมืองคำ พรมงค์
๖	โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ซอย ๒/๑
๗	โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำลำเหมืองแม่ปุง	

โครงการสำคัญของหมู่บ้านที่ได้จากการประชาคมระดับหมู่บ้าน ม.๕

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	สถานที่
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ	(นานางสุบิน ไชยวุฒิ - ลำน้ำปung)
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ	(บ้านนางบวย แก้วเตชะ - บ้านนายสำราญ คำจิโน)
๓	โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	จากซอย ๖ บ้านนายมูล ไชยเจริญ - ซอย ๘ บ้านนายสวาท สมศรี
๔	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ	(จากถนนใหญ่ - บ้านนางรวย อุทาหรณ์)
๕	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	ซอย ๗ หน้าบ้านนายบุญมา ตัญโญ - สวนนายสวาท

โครงการสำคัญของหมู่บ้านที่ได้จากการประชาคมระดับหมู่บ้าน ม.๖

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	สถานที่
๑	โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	จากถนนพหลโยธินหมายเลข ๑ - สะพานข้ามแม่น้ำจาง บริเวณบ้านนายสมบูรณ์ คำแก้ว บ้านสบจาง ม.๖
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ	เริ่มต้นจากบ้านนางรัย เทียมใจ ถึง แม่น้ำจาง
๓	โครงการก่อสร้างวางระบายและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ	เริ่มต้นจากบ้านนายพงษ์ธร พิทักษ์ ถึง บ้านนางอำพร นุสกิจ
๔	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร (โรงผลิตน้ำดื่ม)	บริเวณหน้าศาลเจ้า
๕	โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	(โรงงานเอเซีย - ทางเข้าป่าช้า ม.๑ - ๖)